
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕62 
วันที่  25  ตุลาคม  ๒๕62   เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
5.นายก าจัด  ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
8.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
9.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
10.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
11.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
12.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
13.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
14.นายนิรันดร ์ ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
15.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
16.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
17.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
   (ลาไปต่างประเทศ) 
2.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
3.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
4.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
5.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
6.นายไพรวัลย์  จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บ้านฉาง 
7.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
      (ลากิจ) 
8.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
   (ลาป่วย) 
9.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
      (ลากิจ)  

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายศุภศักดิ์  ผุดผ่อง   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมศักดิ ์ เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ.  
11.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
12.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
13.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
14.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
16.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองทรัพยากรฯ 
17.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
19.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
20.นายพงษ์ไทย  บัววัด   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
      (วัดหวายกรอง) 
22.นายกมล  ชุ่มเจริญ   ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
23.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
24.นายกรกฎ มะลิพนัธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
25.นายชนินทร์  ลบตุ้น   นวก.ทรท.ระยอง 
26.ดร.ภาคภูมิ  ศรีธิมากุล  ที่ปรึกษา นวก.ทรก.โทรคมนาคม 
27.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นางสงวน  แสงวงศ์กิจ  รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
29.นายธวัชชัย  ก๊กวิลัย   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30.นางสาวลลิตา เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
31.ว่าที่ร้อยตรีกาญจนรัตน์  โกมารพิมพ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32.นายนิรตุณ  พิศวพูล   หอการค้า 
 

33.นางสาวอรดี... 
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33.นางสาวอรดี  แก้วมั่น   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
34.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
35.นางสรัญญา  สอนทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
36.นางสาวญาณิศชา มหาเขต   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37.นางประภาวรรณ ทองรัศม ี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
38.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
39.นางศศิชา  ธรรมศรี   นายช่างโยธาอาวุโส 
40.นางรุ่งนภา แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
41.นายบุญชัย เอ่ียมตระกูล  วิศวกรโยธาช านาญการ 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส ารวจฯ 
42.นายรังสฤษฐ์  คุณพาท ี  นิติกรปฏิบัติการ 
43.นายวัฒนพงษ์ กนกแก้ว  รักษาการในต าแหน่งรอง ผอ.รร.มัธยมตากสินระยอง 
44.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
45.นางณิชาพร คุ้มท้วม  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
46.นายอนันต์   อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
47.นางสาวสุภา บูรณยาพร  หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
   รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
48.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
49.นายน าพล ไชยชาญ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
50.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
51.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
52.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
53.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
54.นางสาวสกาวกาญจน์  วงเวียน  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
55.นายวิษณุ  พานนนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
56.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
57.นางสาววีนัส ไหวดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
58.นายมานะ  สลับสี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
59.นางสาวนฤมล ทิวิชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
60.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
61.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
62.นายทนุตศ ์ มีหอมโข   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
63.นายธนัฐชัย  อุดมเลิศสุวรรณ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
 
 
 

64.นางสาวสัญญาลักษณ.์.. 
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64.นางสาวสัญญาลักษณ์  วิสาท    นักสังคมสงเคราะห ์
65.นางสาวนฤมล ละมัย   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
66.นายพลวัฒน์  ดุลังจิตร์   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
67.นายสุนทรี  สุขเกษม   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
68.นายรัชชานนท์ แป้นแก้ว  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
69.นางสาวนพพนา เจริญธรรม  หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ 
70.นายศิวะ  ตากาศ   นักพัฒนาสังคม บ้านสภาเด็กฯ 
71.นายประเวชร์ เมฆเสรี  พนักงานขับรถยนต์ 
72.นายอุบล แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
73.นางจันทร์ทรา โสภา  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
74.นายพงศ์พล มีศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
75.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
76.นางสาวจินตนา สนอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
77.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
78.นายชยุตม์ ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เริ่มประชุมเวลา  14.05  น. 

นางจันทร์ทรา โสภา  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ        
หน.ฝ่ายการประชุม บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และ
  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม 
  จ านวน....17....คน ครบองค์ประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกข้ึนยืนด้วยค่ะ 
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง มีกิจการวงงานที่ต้องพิจารณาประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
  ระยอง  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาตามอ านาจ
  หน้าที่ที่กฎหมายและระเบียบก าหนด เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
  พ.ศ.2540 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562  จึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 
  21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.         
  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 

เรียนเชิญ... 
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   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  และ
  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู ้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
  และญัตติอ่ืนๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมาย
  ก าหนด ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
  ประจ าปี ๒๕62 ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้
  จะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิด
  ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม     
  ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 3 
  ประจ าปี ๒๕62 
   เนื่องจาก นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
  ได้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 ท าให้ไม่สามารถ
  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ จึงต้องเลือกเลขานุการสภาฯ 
  ชั่วคราว 
   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบ 

นางจันทร์ทรา โสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
หน.ฝ่ายการประชุม และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่น  

ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น     
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับ   
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควร
ประธานสภาฯ ให้เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร  กราบเรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 
  อ าเภอแกลง ผมขอเสนอ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอผู้รับรอง / มีผู้รับรองถูกต้องตามระเบียบ 
ประธานสภาฯ  ผมขอสอบถามสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อว่าจะยินยอมหรือไม่ 
   ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ท่านยินยอมหรือไม่ 

 

 

ส.อบจ.อุมา... 
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ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ   ยินยอมค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีผู้เสนอถือว่า ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
    ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เนื่องจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
ประธานสภาฯ    ระยอง ก าหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย        

ได้ขอความอนุเคราะห์ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือขอเข้า         
ศึกษาดูงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ในการประชุมจริงวันนี้ ตามหนังสือ               
ที่ พม 0304.49/2272 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองยินดีต้อนรับครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๒.๑  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  

        เมื่อวันที ่20 กันยายน ๒๕๖2 
    ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2 
                                 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖2 
   (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ชั่วคราว  ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผมนายศุภชัย จิตรดล     
กรรมการตรวจรายงานฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ ๑0 อ าเภอเมืองระยอง                 
  ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่     
  6/25๖2 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) องค์การ
  บริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 

ระยอง... 
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  ระยอง ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

    ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย์  นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ        
  นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

     ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 2 ครั้ง  
   ดังนี้ 
    - วันที่ 20 กันยายน ๒562  มีจ านวน 34 หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดระยอง มาประชุมจ านวน 19 คน ไม่มาประชุมจ านวน 3 คน ลาประชุมจ านวน 4 คน    
   มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 13 วาระ  โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 
   ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้  
   1. นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สอบถามและแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
  เรื่องแรก สอบถามการน าเรื่องปัญหาช้างป่าเข้าสู่คณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาฯ ที่มีอยู่
  ได้หรือไม่ เรื่องสุดท้าย น าเสนอภาพและรายละเอียดกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ       
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562    
   2. นายหมอขวด เหล็กเพ็ชร แจ้งต่อที่ประชุม จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก    
  กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าให้ชาวบ้าน เรื่องต่อมา ขอบคุณ
  สมาชิกสภาฯ ที่ร่วมบริจาคเงินช่วยปัญหาน้ าท่วม และเรื่องสุดท้าย เตรียมเฝ้าระวังเพ่ือรับมือ
  ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากสถานการณ์ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าประแสร์และอ่างเก็บน้ าดอกกราย
  มีปริมาณในระดับต่ า 
   โดยเลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

   - วันที่ 27 กันยาน ๒562  มีจ านวน 19 หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยอง มาประชุมจ านวน 24 คน ไม่มาประชุมจ านวน 1 คน ลาประชุมจ านวน 1 คน  
  มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 6 วาระ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ และเห็นชอบตามที่ได้เสนอ 
   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้   
   - นายนิรันดร์ ปรัชญกุล สอบถามเรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีนโยบาย    
  จะขยายศูนย์การศึกษาไปทางอ าเภอบ้านฉางหรือไม ่
   โดยเลิกประชุมเวลา 10.40 น. 

   ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
  จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาฯ โปรดพิจารณา 
 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖2 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่าน   
  อ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม      

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.....17.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖2  
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖2  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที ่20 กันยายน ๒๕๖2 

    รับรอง           จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖2  ซึ่งได้แจกให้
  ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม    

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......17.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖2  
โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4  ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖2  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖2 

    รับรอง           จ านวน .......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน .........1........คะแนนเสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 8 โครงการ 
   3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยท าการวาง
         ท่อจ่ายน้ าดิบในพื้นที่ต าบลหนองบัว ต าบลบางบุตร และต าบลชากบก 
         อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 33,780,000 บาท 
   3.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ่ (ถนน 1 อ าเภอ  
         1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) 
         หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง
         ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 9,700,000 บาท 
   3.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดหนองสะพาน 
         หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 
         ต าบลหนองตะพาน อ า เภอบ้านค่ าย จั งห วัดระยอง งบประมาณ  
         13,500,000 บาท 
   3.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า –  เขาคลองซอง  
         หมู่ที่ 2,6 ต าบลหนองไร่ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 4 ต าบลตาสิทธิ์ 
         อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,250,000 บาท 
   3.5 โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก –  บ้านห้วงหิน อ าเภอ
          เมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,000,000 บาท 
   3.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนส้ม –  เขากะพง หมู่ที่ 7  
         ต าบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอ 
         วังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ 8,054,000 บาท 
   3.7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ –  บางบุตร 
          หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร  
         อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 12,152,000 บาท 
   3.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินเสาธง –  ชากลาว –  ห้วยมะเฟือง 
          (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7,15 ต าบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง กับหมู่ที่ 7 
          ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 5,505,000 บาท 
   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  2547  
ชั่วคราว  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

(1) ให้กระท า... 
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  (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้      
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

      ฯลฯ 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 

สิงหาคม 2562 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแนวทาง
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม ข้อ 2 ระบุว่า ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาล ดังนี้ 

  2.1 โครงการหรือกิจการที่ด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ความส าคัญกับโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ด้านการศึกษา 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้จัดท าโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่     
ด้านบริการชุมชนและสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพ่ือขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จ านวน 8 โครงการ 
รวมเป็นเงิน 102,941,000.-บาท  (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

   (1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยท าการวางท่อ
จ่ายน้ าดิบในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ต าบลบางบุตร และต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง วางท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร ความยาว 14,648 เมตร ท่อ HDPE ขนาด 315 
มิลลิเมตร ความยาว 15,689 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 30,337 เมตร พร้อมติดตั้ง
ระบบปั๊มเสริมแรงดัน (BOOSTER PUMP) (ตามแบบอบจ.รย.) เป็นเงิน 33,780,000 บาท  
(สามสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) หน้า 479 ข้อ 1  

 
 
 

(2) โครงการ... 
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   (2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ่ (ถนน 1 อ าเภอ 1 ถนน  

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว 
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นเงิน 
9,700,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 436 ข้อ 392  

   (3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดหนองสะพาน 
หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบล     
หนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จั งหวัดระยอง เป็นเงิน 13,500,000 บาท ปรากฏ          
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       
หน้า 395 ข้อ 139  

   (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า - เขาคลองซอง หมู่ที่ 2,6    
ต าบลหนองไร่ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เป็นเงิน 10,250,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง หน้า 454 ข้อ 506 

   (5) โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก-บ้านห้วงหิน อ า เ ภ อ     
เ มือ ง ระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 10,000,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หน้า 375 ข้อ 14 

   (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนส้ม - เขากะพง หมู่ที่ 7 ต าบล   
ป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง      
เป็นเงิน 8,054,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง หน้า 464 ข้อ 551 

   (7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่-บางบุตร หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง เป็นเงิน 12,152,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หน้า 435 ข้อ 388 

   (8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินเสาธง-ชากลาว-ห้วยมะเฟือง    
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7,15 ต าบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 7 ต าบลเพ อ าเภอ    
เมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 5,505,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หน้า 404 ข้อ 194 

   โดยการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1) 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่สามารถไปใช้ได้      
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562  จ านวน 103,352,314.88 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสามแสน-
ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวนี้มา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

ท่านประธานสภาฯ... 
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  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ เป็นเรื่องของการเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม       
กระผมขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ว่าคงจะสงสัยว่าท าไม       
มีเงินสะสมเยอะ เดิมเรามีเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตอนปิดงบประมาณ        
ปี 2562 อยู่ 117,312,247.63 บาท เราส ารองตามระเบียบ เงินส ารองงบบุคลากร เป็นเงิน
69,000,000 บาท ส ารองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารและงานสาธารณภัย ร้อยละ 10 เป็นเงิน 
4,831,224.76 บาท คงเหลือเงินสะสม 43,481,022.87 บาท หลังจากนั้นเรามา       
ปิดบัญชี หมายความว่า ขณะในวันที่ 30 กันยายน 2562 ยังมีงานประมูลต่างๆ ได้ตกค้างอยู่ 
สรุปเบ็ดเสร็จเราปิดบัญชี ปี 2561 ปี 2562 ทั้งหมดเราได้เงินเพ่ิม เงินสะสม ณ วันที่ 15 
ตุลาคม 2562 เราปิดบัญชีแล้วมีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จ านวน 189,835,905.42 บาท 
ส ารองงบบุคลากร 3 เดือน เป็นเงิน 75,000,000 บาท ส ารองเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารและ
สาธารณภัย ร้อยละ 10 เป็นเงิน 11,483,590.54 บาท เราสามารถใช้เงินสะสมได้ จ านวน
103,352,314.88 บาท หลังจากที่หักทุกอย่างไปหมดแล้ว การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นไป
ตามระเบียบและเป็นประโยชน์ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหารก็ต้อง
ปรับงบประมาณ งบประมาณไหนที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนก็ต้องย้ายมา ท าให้งบประมาณ
ปี 2563 ที่เราเคยตั้งและเพ่ิงผ่านไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โครงการที่เราคัดเลือกและ
อยู่ในแผน อยู่ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่สามารถด าเนินการได้ก็ปรับมาอยู่ในเงินสะสม 
ท าให้งบประมาณปี 2563 เราจะมีเงินเหลืออยู่ แล้วเราไปรองบประมาณปี 2563 เข้าตาม
ระบบของงบประมาณ เพราะท่านอย่าลืมว่าปี 2563 เรายังต้องรองบประมาณจัดสรรจาก
รัฐบาล เนื่องจากงบประมาณของประเทศนั้นได้เลื่อนไปตามประกาศ จากนี้ไปกว่างบประมาณ
ของประเทศจะเริ่มตั้งกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ ประกาศใช้เดือนมกราคม โอนงวดที่ 1    
งวดที่ 2 ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน ดังนั้นช่วงนี้เราถือว่าเรามีเงินสะสมที่ใช้ได้อยู่  จ านวน 
103,352,314.88 บาท เราก็ปรับโครงการ 8 โครงการ ที่ได้มาอยู่ในงบประมาณจ่ายขาด
เงินสะสม กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ว่า 8 โครงการนี้ กระผมได้อ่านญัตติไปแล้ว 
โครงการที่ 1 เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยท าการวาง
ท่อจ่ายน้ าดิบในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ต าบลบางบุตร และต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง  งบประมาณ 33,780,000 บาท กระผมขอเรียนว่า เป็นโครงการที่เราต้องยอมรับ
ก่อนว่าปีนี้เราจะเจอวิกฤติภัยแล้งแน่นอน กระผมก็ได้บอกได้เตือนจังหวัด เตือนทุกอ าเภอ และ
เตือนทุก อบต. ทุกเทศบาล ไปแล้ว ว่าปีนี้ต้องรับศึกหนัก ถ้าคนไม่เข้าใจในบริบทจะเข้าใจว่า
อ่างเก็บน้ าจะสามารถบริการน้ าได้ทั้งจังหวัดระยอง ผิดนะครับ อ่างเก็บน้ าที่มีของชลประทานนี้
จะใช้ได้ในระบบชลประทานเท่านั้น คือปล่อยน้ าเป็นเวลาเป็นจังหวะ ปีนี้ชาวสวนท่านจะเจอ
ปัญหา การบริหารจัดการน้ าจะไม่สะดวกเหมือนเดิม เพราะเขาต้องบริหารจัดการน้ าในอ่างให้
เพียงพอ และน้ าที่ต้องส่งไปให้จังหวัดชลบุรี  เพราะชลบุรี พัทยานั้นแล้งมาก ต้องใช้น้ า      
จากระยองสูบส่งไป เขาก็ต้องประครองน้ าไม่ให้น้ าขาด เพราะส่วนใหญ่ชลบุรีนี ้ใช้น้ าจาก
ระยองทั ้งนั ้น น้ าประปาที ่อยู ่ในระบบประปาภูมิภาคก็ได้ถ ูกจัดสรร จากอ่างเก็บน้ า         
แต่บ่อน้ าชาวบ้านที่ท าน้ าประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ทุกหมู่บ้าน มีน้ าอยู่ครึ่ งบ่อบ้าง  

 

 

มีอยู่ 30 เปอร์เซ็นต.์.. 
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 มีอยู่ 30 เปอร์เซ็นต์บ้าง หรือไม่มีเลยจนหญ้าขึ้น เยอะมาก ขณะนี้มีการน ารถน้ าวิ่งไปตลอด
ตั้งแต่หน้าฝนมาแล้ว ใช้รถน้ าวิ่งแจก  แล้ววันไหนรถน้ าเสียก็จะเกิดปัญหา ปัจจุบันก็ยังเป็น 
แบบนี้อยู่ ดังนั้นเราจะเจอวิกฤติน้ าในปีนี้รุนแรง ความจริงแล้วรัฐบาลให้เงินมาจังหวัดละ 200 
ล้านบาทมาแก้ภัยแล้ง แต่เป็นการให้เงินมาแล้ว ระยะเวลาด าเนินการนั้นน้อยมาก ต้องคนที่มี
ความพร้อมจริงๆ ถึงจะได้ จังหวัดระยองก็ได้ครับ แต่จังหวัดระยองบริหารเงิน 200 ล้านบาท
ไม่ครบต้องคืนไปเยอะเลย  โครงการที่ 1 นี้ก็อยู่ในโครงการที่เสนอให้จังหวัดที่ได้เงินมา 200 
ล้านบาท  แต่ตกไป จังหวัดไม่ด าเนินการ  ซึ่งทาง อบจ.ได้เสนอข้อมูลท าแบบทุกอย่าง
 พร้อมหมด แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงท าให้โครงการนี้ตกมาเป็นภาระของ อบจ.ระยอง     
โครงการนี้คือ ต่อท่อน้ าจากท่อของอีสท์วอเตอร์ คืออีสท์วอเตอร์สูบน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ 
มาตลอด ปีนี้ยิ่งสูบหนัก แต่กระผมได้เจอท่านสมาชิกสภาฯ เขตอ าเภอวังจันทร์ ขอประทาน
โทษที่เอ่ยนาม ส.อบจ. มนัส เมื่อสักครู่กระผมสอบถามว่า ท่าน ส.อบจ. ตอนนี้อ่างเก็บน้ า   
ประแสร์เป็นอย่างไรบ้าง ก็ได้รับค าตอบว่า ตอนนี้อ่างเก็บน้ าประแสร์มีน้ าอยู่ประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต์ จากเดิมเคยล้นทุกปีเคยเอาน้ าออกทุกปี ปีนี้เหลืออยู่ 50 เปอร์เซ็นต์ แล้วอ่างเก็บ
น้ าประแสร์จะต้องสูบส่งมาที่คลองใหญ่และอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล เพ่ือสูบต่อไปยังจังหวัด
ชลบุรี นี่คือการสูบประจ าอยู่แล้ว แต่ปีนี้เหลือน้ า 50 เปอร์เซ็นต์ แล้ววางท่อมาในท่อนั้นก็จะมี
จุดปล่อยน้ าเป็นระยะๆ เนื่องจากจุดปล่อยน้ านั้นเป็นข้อตกลงว่าอีสท์วอเตอร์วางท่อน้ ามา จะต้องมี
จุดปล่อยน้ าให้ชาวบ้านได้ใช้ ตอนวางท่อน้ า ตอนท าประชาพิจารณ์ ถามว่ามีจุดปล่อยน้ า
หรือไม่ มีครับ  ตามข้อตกลงมีครบ แต่ยังไม่มีใครเชื่อมไปใช้เลย แล้วก็ไม่มีใครจัดงบประมาณ
เชื่อมไปใช้นี้เป็นโครงการแรกที่จะเชื่อมจากจุดปล่อยน้ า จุดปล่อยน้ าใหญ่ขนาด 6 นิ้ว แต่ให้
เราวางท่อได้แค่ 4 นิ้ว เนื่องจากต้องการแรงดัน คือบีบท่อให้เล็กลง เพ่ือให้แรงดันน้ ามันดันน้ า
ไปได้แรงขึ้น แล้วก็เดินตามท่อไปลงบ่อน้ าของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 ไป
ปล่อยน้ าลงที่บ่อน้ าของประปาหมู่บ้าน แล้วประปาหมู่บ้านก็เอาน้ าดิบนี้ไปท าประปาแล้วจ่าย
ไปตามบ้านเรือนเป็นน้ าอุปโภค บริโภค นี่คือสิ่งที่เราต้องรับภาระ เพราะเรามองว่าถ้าไม่ท า
โครงการนี้ กระผมจะบอกท่านเลยว่า ต าบลบางบุตรหน้าฝนที่ผ่านมาไม่มีน้ า ต าบลชากบกมี
อ่างเก็บน้ าเขางวงช้าง ไม่มีน้ าเลย สักหยด มีแต่หญ้าขึ้นเต็มไปหมด นี่คือวิกฤติน้ าที่ไม่อยากจะ
เล่าให้ฟังว่า ท่านและกระผมจะต้องเจอเรื่องภัยแล้งนี้ ในขณะที่จะไปเลือกตั้งพอดีเลย นั่นก็คือ
เรื่องรอง แต่ว่าเรื่องส าคัญที่สุดคือเราต้องแก้ปัญหาให้ประชาชนมีน้ าดื่มน้ ากินได้ นี่กระผมพูด
แค่เรื่องน้ าอุปโภคและบริโภคนะครับ น้ าที่รดสวนทุเรียนต้นไม้ต่างๆ เลิกคุยเลยในปีนี้ไม่มีทาง 
เพราะฉะนั้นโครงการที่ 1 เป็นโครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภคและ
ภาคเกษตรกรรมที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะปัญหาวิกฤตภัยแล้งของประชาชนซึ่งประปา
หมู่บ้านของ 3 ต าบลหลัก ต้องเดินน้ าจากอีสท์วอเตอร์ที่เขาสูบมาเราก็ต่อท่อมาและเพ่ิม
แรงดันเพราะมันไปไกลไปถึง 15 กิโลเมตร ต้องจ่ายไปทั่วทั้ง 3 ต าบล ต้องเพ่ิมแรงดันบางช่วง
เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นอย่างมาก จึงต้องเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
ว่าเราจ าเป็นต้องแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนและมีความจ าเป็นมาก  ในเมื่อจังหวัดไม่ท า 
เราที่มาจากการเลือกตั้ง เราที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนเราต้องท า โครงการที่ 2 –  3 
ก็เป็นโครงการที่ปรับแผนจากงบประมาณปี 2563 เพ่ือเข้ามาด าเนินการก่อน 

 

โดยไม่ต้อง... 
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 โดยไม่ต้ องรองบประมาณปี  2563 ที่ จะรอเงิน เข้ า  ผ่ านสภาฯ ท่ านอนุมัติ ผ่ าน                   
ก็ด าเนินการได้เลยเพราะเงินพร้อม ท าให้ปี 2563 มีเงินส ารองไว้ส าหรับโครงการที่เราท าไป
แล้วในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็จะมีเงิน แล้วมาพิจารณาดูว่าเราจะมาแก้ปัญหาภัย
แล้งที่เกิดขึ้น ด้วยหลักการและเหตุผลอะไร ในความจ าเป็น กระผมคิดว่าทั้งจังหวัดในปีนี้
เดือดร้อนแน่นอน กระผมถือโอกาสนี้ขอเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ 
ว่าให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพิจารณาอนุมัติ โครงการที่ 1 - 8 นี้ ตามญัตติที่
เสนอไปนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ 3.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยท าการวางท่อ 
ประธานสภาฯ จ่ายน้ าดิบในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ต าบลบางบุตร และต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
  ระยอง งบประมาณ 33,780,000 บาท 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......17........คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการพัฒนาและปรับปรุง

แหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยท าการวางท่อจ่ายน้ าดิบในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว ต าบล   
บางบุตร และต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 33,780,000 บาท  
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยท าการวางท่อจ่ายน้ าดิบในพ้ืนที่ต าบลหนองบัว 
ต าบลบางบุตร และต าบลชากบก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 33,780,000 
บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าในพื้นที่จังหวัด
ระยอง โดยท าการวางท่อจ่ายน้ าดิบในพื้นที่ต าบลหนองบัว ต าบลบางบุตร และต าบลชากบก 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 33,780,000 บาท  

    อนุมัติ       จ านวน ......16.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ่ (ถนน 1 อ าเภอ 
ประธานสภาฯ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 1 ต าบล 
  หนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
  ระยอง งบประมาณ 9,700,000 บาท 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ใน ที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
 



- 15 - 
 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

สายเลียบคลองใหญ่ (ถนน 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง-
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 9,700,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนสายเลียบคลองใหญ่ (ถนน 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล     
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 9,700,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเลียบคลองใหญ่  
(ถนน 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี             
บรมราชาภิเษก) หมู่ที่ 1 ต าบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ต าบล       
หนองละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 9,700,000 บาท 

    อนุมัติ       จ านวน ......17....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัด 
ประธานสภาฯ หนองสะพาน หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 
  ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 13,500,000 บาท  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดหนองสะพาน หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง        
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 13,500,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวัดหนองสะพาน หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอ
เมืองระยอง มีความคาบเก่ียวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง งบประมาณ 13,500,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
สายหลังวัดหนองสะพาน หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าคอก อ าเภอเมืองระยอง มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตะพาน อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 
13,500,000 บาท 

    อนุมัติ       จ านวน ......16....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา... 

 



- 16 - 
 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า –  เขาคลองซอง 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 2,6 ต าบลหนองไร่ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ต าบลตาสิทธิ์ อ าเภอปลวกแดง  
  จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,250,000 บาท  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........16.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบึงตาต้า –  เขาคลองซอง หมู่ที่ 2,6 ต าบลหนองไร่ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 4 ต าบลตาสิทธิ์  อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,250,000 บาท  
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า –  เขาคลองซอง หมู่ที่ 2,6 ต าบลหนองไร่ มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ  หมู่ที่  4 ต าบลตาสิทธิ์   อ าเภอปลวกแดง จังหวัดร ะยอง งบประมาณ 
10,250,000 บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า –  
เขาคลองซอง หมู่ที่ 2,6 ต าบลหนองไร่ มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 4 ต าบลตาสิทธิ์  
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,250,000 บาท 

    อนุมัติ       จ านวน ......15....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.5 โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก –  บ้านห้วงหิน 
ประธานสภาฯ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,000,000 บาท  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ใน ที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน       

รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก –  บ้านห้วงหิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 
10,000,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน   
รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก –  บ้านห้วงหิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 
10,000,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก –  
บ้านห้วงหิน อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 10,000,000 บาท 

    อนุมัติ       จ านวน ......16....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนส้ม –  เขากะพง 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 7 ต าบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ 
  จังหวัดระยอง งบประมาณ 8,054,000 บาท 
         มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........17.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายสวนส้ม –  เขากะพง หมู่ที่ 7 ต าบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ      
หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ 8,054,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนส้ม –  เขากะพง หมู่ที่ 7 ต าบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ 8,054,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนส้ม –    
เขากะพง หมู่ที่ 7 ต าบลป่ายุบใน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอ   
วังจันทร์ จังหวัดระยอง งบประมาณ 8,054,000 บาท 

    อนุมัติ       จ านวน ......16....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ –  
ประธานสภาฯ บางบุตร หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอ
  บ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 12,152,000 บาท 
          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
   ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......17.....คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 12,152,000 บาท  
โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ 
หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 12,152,000 บาท  
โปรดยกมือขึ้น 

 
 
 

 
มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - 
บางบุตร หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง งบประมาณ 12,152,000 บาท 

   อนุมัติ       จ านวน ......16....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นข้อ 3.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินเสาธง –  ชากลาว –  
ประธานสภาฯ ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่  6,7,15 ต าบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่  7        
  ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 5,505,000 บาท  
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน........17.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินเสาธง –  ชากลาว - ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7,15 ต าบล
ตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่  7 ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   
งบประมาณ 5,505,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินเสาธง –  ชากลาว - ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7,15 ต าบล
ตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 7 ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 
5,505,000 บาท  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม        อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเสาธง –  
ชากลาว - ห้วยมะเฟือง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7,15 ต าบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับหมู่ที่ 7 ต าบลเพ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ 5,505,000 บาท 

   อนุมัติ       จ านวน ......16....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ          

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ร ะ เ บี ยบ ก ร ะท ร ว งม ห า ด ไท ย  ว่ า ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ง บ ปร ะม าณ ข อ งอ ง ค์ ก ร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชั่วคราว   ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
 สภาท้องถิ่น 

 
 

นายเศรษฐา... 
 



- 19 - 
 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง  
   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 2 แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(2) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  กระผมนายศุภศักดิ์ ผุดผ่อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนส้ม-เขากะพง หมู่ที่ 7 ต าบลป่ายุบใน 

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 6 ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นเงิน 
8,054,000.- บาท  (แปดล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเสาธง - ชากลาว - ห้วยมะเฟือง
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่  6,7 ,15 ต าบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่  7 ต าบลเพ       
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 5,010,000.- บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- โครงการปรับปรุงถนน รย.ถ.10007 สายบ้านชะวึก-บ้านห้วงหิน  อ าเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง  เป็นเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
กองแผนและงบประมาณ 
ประเภท ค่าใช้สอย           

 - รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   เป็นเงิน 23,064,000.- บาท (ยี่สิบสามล้าน-     
หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญ ขอเชิญ นายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมขอแยกอภิปรายว่า ญัตตินี้

โครงการที่เสนอในญัตตินี้ ได้ไปตั้งในงบจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว เพราะฉะนั้นเงินตามญัตติ       
ก็เอาไปกองไว้ก่อน แล้วมาพิจารณาต่อไปว่าจะเอาไปแก้ไขปัญหาอะไรต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน......17.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   
    อนุมัติ       จ านวน .......16.....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชั่วคราว  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เ รี ยนท่ านประธานสภาฯ และท่ านสมาชิ กสภาฯ ผู้ ท รง เกี ยรติ  ทุ กท่ าน  
นายก อบจ.   กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เนื่องจากในระเบียบวาระนี้
  จะมีใบแทรกเอกสาร จึงขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารก่อน            
  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติครับ  

 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ผมอนุญาต เชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารเพ่ิมเติมให้กับสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา        
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ด้วย 
    ขอเชิญนายกฯ แถลงรายละเอียดฯ ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม  
นายก อบจ.   นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติ       
  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้                        

โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงตาต้า – เขาคลองซอง หมู่ที่  2,6 

ต าบลหนองไร่  มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่  4  ต าบลตาสิทธิ์  อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง เป็นเงิน 10,250,000.- บาท  (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )  

   - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 3 ต าบลบางบุตร อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง เป็นเงิน 12,125,000.- บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเสาธง –  ชากลาว - ห้วยมะเฟือง      
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6,7,15 ต าบลตะพง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 7 ต าบลเพ อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 495,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   รวมจ านวนโครงการโอนลดทั้งหมด 3 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,870,000.-บาท 
 (ยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งหมด 3 โครงการ  
 รวมเป็นเงิน 22,870,000 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ดังต่อไปนี้ 

โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทนุ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 

   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
   -  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ประดับ ตกแต่งภายในและบริเวณหอเฉลิมพระเกียรติฯ 
  และอาคารประกอบภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริจังหวัดระยอง  
  เป็นเงิน 14,000,000.- บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

กองช่าง... 
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กองช่าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  เป็นเงิน 3,870,000.- บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเภท ค่าใช้สอย  
- โครงการจ้างศึกษาวิจัยการจัดท าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นเงิน 

5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)   

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้   มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง         
  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  ก็เหมือนญัตติที่แล้วนะครับ โครงการบางโครงการเราโอนไปใช้
  งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว เพราะฉะนั้นโครงการพวกนี้ในงบปี 2563 ก็โอนกลับไปตั้งไว้
  แต่ไม่ได้ทั้งหมด เอาไปรวมไว้ 22,870,000 บาท ที่เหลือก็โอนมาเป็นงบปรับปรุงและตกแต่ง  
  หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเราจะเปิดงานในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562  มีไฟครบ แต่ยังขาดอุปกรณ์ 
  ภายใน อยู่อีกประมาณ 14,000,000 บาท  ซึ่งต้องรีบด าเนินการให้ทัน ก่อนเปิดวันที่ 1-5 
   ธันวาคม 2562 โครงการต่อมาก็คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า 
  อุตสาหกรรมและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตรงนี้เรามีปัญหา เพราะเราไม่มีรั้ว ของหาย 
   สายไฟหาย เราต้องรีบไปท ารั้ว ท าระบบป้องกัน และเรื่องสุดท้ายเราไปจ้างศึกษาวิจัยท าศูนย์ 
  วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เราจะเป็นจังหวัดใน EEC เราจะมีคนต่างประเทศ คนต่างจังหวัด มาอยู่ 
  ในจังหวัดระยองเยอะมากแต่วัฒนธรรมของจังหวัดระยองมันจะหายไป เพราะฉะนั้นเราต้องมา 
  คิดร่วมกันว่าเราศึกษาวัฒนธรรมระยอง อาหารระยอง ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมของระยอง เราก็ 
  ได้จ้างคนที่รู้เรื่องนี้มาศึกษาว่า ของระยองเดิมๆ เรามีอะไรบ้าง เช่น ของอ าเภอบ้านค่าย อ าเภอ 
   เมืองระยอง  ใช้เงินในการจ้างศึกษา 5,000,000 บาท  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
   ผู้ทรงเกียรติ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม    

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......17........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
 

 
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 เพื่อไปตั้งจ่าย
  เป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน ......16.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องปิดสมัยประชุมสภาองค์การ 
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ตามที่สภาองค์การบริหาร
ชั่วคราว  ส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  
  สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  2562 มีก าหนด 7 วัน ตั้ งแต่วันที่  21 ตุลาคม 
            พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา นั้น  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้พิจารณาเรื่อง    
  ในกิจการวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตามอ านาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   พุทธศักราช 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 จึงให้ปิดสมัยประชุมสภา
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 26 
  ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 
   2562 ลงชื่อ นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ       ผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ประธานสภาฯ สร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือร่วมใจ ในการด าเนิน 
  กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนและ
  ท้องถิ่นของเรา และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึง 
  ปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุม เวลา  15.40 น.   

 

 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 
                                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองชั่วคราว 
 
 

 


